

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Đề Đăng Ngay**

### Vì Công Lý & Thể Hiện Tình Đoàn Kết: Gia Đình Tử Tử Hồ Duy Hải Gặp Gỡ Các Cơ Quan Ngoại Giao

*Tỉnh Long An, ngày 10/03/2015*—Trong khi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao quan tâm sẽ thảo luận thêm về những diễn biến mới xung quanh án tử hình của Hồ Duy Hải, một đại diện từ Phái đoàn khẳng định, cuộc gặp gỡ với mẹ và di ảnh Hải tại văn phòng Hà Nội của bà vào ngày 05/03 vừa qua là một sự bày tỏ tình đoàn kết với gia đình của anh.



Cuộc gặp gỡ giữa gia đình tử tử Hồ Duy Hải và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, ngày 05/03/2015

Bởi vì trường hợp của Hồ Duy Hải đã được đưa tin bởi rất nhiều các phương tiện truyền thông địa phương và nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng quốc tế, mẹ anh chỉ tập trung trình bày các chi tiết quan trọng ít được nhắc đến và những gì xảy ra trên thực tế kể từ lần cuối bà gặp anh Hải ở Trại Giam Long An ngày 28/11/2014.

"Tôi rất lo lắng," bà Nguyễn Thị Loan – mẹ của anh Hải, nói. "Tôi muốn gặp con con trai mình càng sớm càng tốt để đảm bảo nó vẫn khỏe chứ không bị đánh đập tra tấn," bà khóc.

Ở cấp trung ương, án tử hình của Hồ Duy Hải hiện nằm dưới sự giám sát của một ủy ban trong Quốc Hội và đang được xem xét bởi một tổ liên ngành gồm các thành viên từ Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an – cơ quan cuối cùng trong số đó đã khẳng định với luật sư chính của anh Hải rằng gia đình anh hoàn toàn có thể thăm gặp anh mỗi tháng tại trại giam. Tuy nhiên, ở cấp địa phương, kể từ ngày 30/12/2014, Trại Giam Long An đã ngăn cấm gia đình thăm gặp Hồ Duy Hải và chưa bao giờ đưa ra một lý do chính thức nào.

Người đại diện của Đại sứ quán Canada tại cuộc họp cầu chúc gia đình anh có nhiều sức mạnh để vượt qua khó khăn to lớn này. Trong khi đó, nhà ngoại giao đại diện cho Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ thông điệp ủng hộ một cách chắc chắn rằng, chính phủ Hoa Kỳ luôn nhất quán ủng hộ việc xét xử theo đúng trình tự pháp lý, một khía cạnh có vẻ còn rất thiếu trong trường hợp của Hồ Duy Hải – đây là vụ việc còn nhiều mâu thuẫn và thiếu sót về điều tra.

**Gia Đình Tử Tù Hồ Duy Hải**

Áp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt Nam  
Điện thoại: +841272787797 | Email: hoduyhai2008@gmail.com

Về phía cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội, cuộc họp có sự tham gia của 12 nhà ngoại giao – bao gồm các đại diện từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sĩ, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Phần Lan và Hà Lan.

Các nước phương Tây trong những năm qua đã coi nhân quyền là một chủ đề quan trọng trong các cuộc đối thoại với chính phủ Việt Nam. Trong số các quyền cơ bản nhất là quyền sống và quyền được xét xử công bằng, và cả hai đều được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam theo Điều 19 và Điều 31. Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong số 12 nước có số lượng án tử hình lớn nhất trên thế giới và phần lớn các bản án tử hình đã tuyên có liên quan đến ma túy, theo báo Thanh Niên.

###

**Tóm Tắt Trường Hợp An Tử Hình Của Hồ Duy Hải:** Hồ Duy Hải – một cư dân tỉnh Long An và một sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh – lãnh án tử hình vào ngày 02/12/2008 do bị cáo buộc đã giết hai nhân viên nữ của Bưu điện Cầu Voi tại địa phương.

Sau phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án tử hình, nhưng vào ngày 04/12/2014 – chỉ một hôm trước ngày theo kế hoạch phải hành hình Hồ Duy Hải – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra lệnh hoãn thi hành án.

Trong khi trường hợp của anh Hải đang được xem xét lại bởi các cơ quan chức năng, gia đình anh đã khẳng định lập trường của họ rằng đây là một án tù oan sai, chứ không phải là họ đang yêu cầu xin giảm án hoặc khoan hồng. Ngay từ phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Việt Nam ở tất cả các cấp đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của anh Hải và nhiều cán bộ điều tra đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự.

Gia đình anh Hải quyết tâm đấu tranh tìm lấy công lý cho anh.

###

**Để biết thêm thông tin và/hoặc sắp xếp các cuộc phỏng vấn, xin vui lòng liên hệ bằng tiếng Việt với:**

*Hồ Thị Thu Thủy* – Em Gái Hồ Duy Hải  
Gia Đình Tử Tù Hồ Duy Hải  
Điện thoại: +841272787797  
Email: hoduyhai2008@gmail.com